

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

Số: 1677-CV/TĐTN-VP

“V/v tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 12 tháng 2 năm 2020

Kính gửi:

- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị xã đoàn.
- Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 194/UBND-VHXX ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về “tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”.

Thực hiện Công văn số 195/UBND-VHXX và Công văn số 196/UBND-VHXX ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về “khuyến cáo tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành, thị xã đoàn và Đoàn trực thuộc theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh tại địa phương đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, tập huấn, các hội thi, tập trung đông người (*trừ trường hợp thật sự cần thiết và triển khai tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuy nhiên trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc trên 2 mét; hạn chế việc bắt tay, hạn chế tối đa việc sử dụng điều hòa; khuyến cáo tăng cường thông khí, đủ nắng nơi làm việc, nơi hội họp, cơ quan...*)

2. Theo dõi và quản lý sức khỏe đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở; khi có dấu hiệu hoặc phát hiện dịch bệnh thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời; không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị.

3. Triển khai thường xuyên và liên tục tác hại, nguy hiểm và các yếu tố lây nhiễm của bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh đúng cách; vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà ở, có báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng, cơ sở y tế khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Các cấp bộ đoàn cần tích cực chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình về công tác triển khai phòng, chống dịch của

tình và cả nước trên các mạng xã hội chính thống của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân hiểu rõ và đưa thông tin sai lệch gây hoang mang trong cộng đồng; phối hợp tuyên truyền, ngăn chặn việc người dân Tây Ninh tự do sang Trung Quốc tìm việc, hạn chế việc giao thương với Trung quốc trong thời gian dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”.

4. Cử cán bộ thường xuyên đi cơ sở, hỗ trợ cơ sở trong các hoạt động tuyên truyền đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên và người dân. Trong đó cần thường xuyên theo dõi, nắm chặt tình hình thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có người Trung quốc đang làm việc; thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo để có giải pháp tuyên truyền phù hợp và có biện pháp xử lý kịp thời khi có các tình huống phát sinh.

5. Đối với các đơn vị hiện nay chưa ban hành các văn bản chỉ đạo cơ sở đoàn, chưa thành lập các Đội phản ứng nhanh (*theo Kế hoạch số 187-KH/TĐTN-VP ngày 02/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn*) trong triển khai phòng, chống dịch; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị có văn bản giải trình cụ thể đồng thời chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo (*Đoàn thanh niên khối LLVT tỉnh tùy vào tình hình đơn vị, trong trường hợp không thành lập được phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh đoàn*). Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện, thành, thị xã đoàn và Đoàn trực thuộc phải thường xuyên trao đổi, thông tin, quản lý chặt Đội phản ứng nhanh; luôn trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ cho các cơ quan y tế và chính quyền địa phương trong công tác theo dõi, giám sát và triển khai thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nghi vấn và hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp (*dự kiến từ 12/02/2020, khu cách ly tập trung của tỉnh sẽ đi vào hoạt động, được bố trí tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu*)

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành, thị xã đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và chấp hành tốt chế độ báo cáo về Tỉnh đoàn thông qua Văn phòng Tỉnh đoàn (email: tinhdoantayninh@gmail.com), trước 15h00 hằng ngày.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Hoàng Thị Thanh Thúy